



# ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์  
วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๖๑

## กรมพัฒนาที่ดิน จัดใหญ่ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 กำหนดจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เปิดโอกาสให้เกษตรกร นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ซึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับจุดไฮไลต์ของงาน คือ การจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยว

กับแนวทางการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมและดินลูกรังเขาชะงุ้ม จนสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้ซึ่งประสบเป็นผลสำเร็จ ปัจจุบันนี้สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม การจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมงาน เพื่อแสดงให้เห็นประชาชนได้รับทราบถึงพระปรีชาสามารถของทั้ง 2 พระองค์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดิน การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการพัฒนาที่ดินสมัยใหม่ ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล้ำทันสมัย การจัดแสดงแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) การฝึกอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางดินสารเร่ง พด.ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และทำน้ำหมักชีวภาพช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน การบริการตรวจวิเคราะห์ดิน การเสวนาวิชาการจากหมอดินอาสาตัวอย่าง ผู้ประสบผลสำเร็จในอาชีพเกษตรกรกรรม รวมทั้งมีรถรางบริการนำชมกิจกรรมต่างๆ บริเวณโดยรอบของศูนย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าโอท็อป การแสดงของเหล่าศิลปิน ดาราและนักร้องอีกมากมาย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ.